

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

STPI – งานนี้ วัดกันถึงต้นปีหน้า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ไม่ใช่เฉพาะหุ้น STPI เท่านั้นหรอกนะครับ อาจจะรวมไปถึงตลาด

หรือ SET Index และ หุ้นหลายๆ ตัวด้วยเลยก็ได้ ถ้าอาการในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี ไม่ว่าจะใครจะทำงานหรือปิดรอบบัญชี หรือจะมาจาก การปรับพอร์ตเข้าออกหุ้นใหญ่ๆ หุ้นปันผลอย่างไร ตัวไหนยังเหลืออู่ไรซ์ที่ไม่มาก ก็อาจจะโดนปรับออกไปหัวตัวที่มีแว หรือมีอู่ไรซ์ที่มากกว่า ก็อาจจะถูกเรียกเข้าพอร์ต แต่ทั้งนี้หลักใหญ่ใจความแล้วนั้น ถ้าไม่สามารถจะดันตัวเลขดัชนี ให้ขึ้นไปยืนระดับ 1680 ได้อย่างมั่นคงแล้วนั้นปีหน้าก็ยังไม่แน่นอนครับว่าจะมีการทำนายดัชนีทางไหนได้ชัดๆ กว่กัน... เพราะอย่างที่กล่าวมาต่อเนื่องจากถ้าเงื่อนไขไม่ออกมาให้พียงง ก็ยังคงต้องบอกว่า แคๆ แกว่งๆ ผันผวน... เอาเป็นว่า ก่อนวันหยุดยาวๆ นี้ ขอกล่าวกันชัดๆ ถึงระดับดัชนีตลาด หรือ SET Index กันอีกทีนะครับว่า ถ้าไม่เห็นสูงกว่า 1680 ได้แล้วนั้น (ไม่ว่าเมื่อไหร่) ก็อย่ารีบมองว่า ระยะกลางๆ ขึ้นไปจะดี เผลอๆ ที่ใครๆ บอกว่าต้นปีจะดี กลางๆ ปีต้องระวังก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ต้นๆ ปี อาจจะพังก่อนก็ได้แหละครับ ถ้าไม่ผ่าน 1680 แกรมมีการอ่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 1550 ก่อนด้วยเนี่ย ระวังตัวไว้ก่อนได้เลย... ก็อย่างที่บอก ถ้าแวดีมากๆ ต้องผ่าน 1680 แต่ถ้าจะเกิดแนวโน้มร้ายสุดๆ ก็ต่ำกว่า 1550... นั่นแปลว่า เรายังคงเล่นในกรอบนี้ จะขึ้นจะลงในกรอบนี้ ก็ยังพอจะเลือกตัวเล่นได้อยู่บ้าง... แต่ก็อาจจะจะมีบางตัว ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะเล่นดีๆ กว่ตลาดเลยก็ได้ หรืออาจจะ มีบางตัว เล่นร้ายกว่าตลาดมากๆ ก็ไม่แปลกนะครับ... ปีหน้าปีเสือ ถ้ากระทิงจะมา กระทิงต้องแรงดีหน่อย

ดูตามเกม... ก็อาจจะเป็หุ้นอีกหนึ่งตัว ที่อ่านเกมแล้วเล่นยากไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะรายวันก็ยากที่จะเดาทาง หรือ จะเกมระยะสั้น ก็มองได้ยากกว่าจะเอาจริงแค่ไหน แต่ตอนนี้ ว่าตามสัญญาณเด็กลง

แนวรับ : ... 5.80-5.65 แต่เน้นไม่ต่ำกว่า 5.40 ไว้ก่อนด้วย

เป้าหมาย : ... 7.00-7.20 แคคิดจะขาย (ยืน 7.0 ได้มอ่งยาว)

Price Chart...(STPI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น STPI... มาตรฐานเส้น MA. ในระลอกนี้ จะเห็นการเริ่มเรียงตัวในภาวะกระทิง เมื่อราคา 5.00 ซึ่งเราก็จะมองเป้าหมาย หรือคาดหวังไว้ก่อนว่า โอกาสขึ้นไปถึงระดับ 10.0 น่าจะมีความเป็นไปได้... แต่ไม่ใช่ว่าจะเร็วๆ หรือขึ้นแรงๆ จนถึงนะครับ (แต่ทำได้ก็ไม่มีผิด) ตามรูปแบบของเส้นเรียงตัว เราจะต้องมองไว้ก่อนว่าระยะกลางๆ ขึ้นไป หรือ 3 เดือนขึ้นไป จะยังมีแนวโน้มในเชิงบวก เว้นเสียแต่ว่าจะลงมาต่ำกว่า 5.40 เด็ดขาดเสียก่อนเท่านั้นแหละ... แต่แนวด้านทางโครงสร้างที่ 7.0-7.2 ก็อาจจะเป็จุดวัดใจแรงขายระยะสั้น ซึ่งถ้าผ่านไปได้เมื่อไหร่ ก็โอกาสทดสอบ High เดิมที่ 10.0 ได้พอดีกับเป้าของ MA. Bullish เลยนั่นเอง